

FOR THAILAND CITIZENS - CAMBODIA Easy and Simple Cambodian Visa - Cambodian Visa Application Center – ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ากัมพูชาสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวและธุรกิจ.

หากต้องการยื่นขอวีซ่าเข้ากัมพูชาทางออนไลน์ โดยทั่วไปคุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:



เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:

ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา (MFAIC) โดยปกติแล้วเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการขอวีซ่าและแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าออนไลน์

เลือกประเภทวีซ่า: [Cambodia Visa Application](#) ที่คุณต้องการตามวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมของคุณ (เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ฯลฯ)

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งมักจะรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคล ข้อมูลหนังสือเดินทาง แผนการเดินทาง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดเอกสาร: ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณสมัคร คุณอาจต้องอัปโหลดเอกสารประกอบ เช่น สแกนหนังสือเดินทาง รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง แผนการเดินทาง หลักฐานที่พัก และหลักฐานเงินทุนที่เพียงพอ

ชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าออนไลน์โดยใช้วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและสัญชาติของคุณ

ส่งใบสมัคร: หลังจากกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งใบสมัครวีซ่าออนไลน์ของคุณ

รับการยืนยัน: [Cambodia Visa Application Online](#) เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว
คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม
ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตามสถานะการสมัครวีซ่าของคุณ

รับวีซ่า: หากใบสมัครวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับวีซ่าทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์สำเนาจดหมายอนุมัติวีซ่าเพื่อนำเสนอเมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา

มาถึงกัมพูชา: เมื่อมาถึงกัมพูชา ให้แสดงหนังสือเดินทาง หนังสืออนุมัติวีซ่า และเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ
ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือข้อกำหนดในการขอวีซ่าและขั้นตอนการสมัครอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณและ
สถานะทูตหรือสถานกงสุลเฉพาะที่จัดการใบสมัครของคุณ
ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาหรือติดต่อสถานทูตหรือ
สถานกงสุลกัมพูชาที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า